



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โทร.๐-๓๘๒๑-๙๒๓๒

ที่ ขบ ๐๘๓๒.๑/๖๗

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
เรียน สาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่

เรื่องเดิม

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมในสากลในการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการกับปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งเห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ข้อพิจารณา

งานนิติการ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ ตามแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ มีเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างชัดเจนที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เห็นควรจัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

๑) ลงนามในประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ เรื่อง เจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒) อนุญาตให้ประกาศเจตนารมณ์ฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ (<https://www.govesite.com/ssongyai/content.php?cid=๒๐๒๐๐๘๑๙๕๕๒๒๖๕hF๖VAU>) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

(นายวิศิษฐ์ สุขเจริญพร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ

(นายวิโรจน์ มุมนานะจิตต์)

สาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่



ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่
เรื่อง เจตนาฆนรณการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลวงละเมิดหรือคูกคามาทางเพศในการทำงาน

คณณผู้บริหราร ข้ำราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลการทุกคน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ มีเจตนาฆนรณการร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการลวงละเมิดหรือคูกคามาทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการลวงละเมิดหรือคูกคามาทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคลลที่เก็วข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนาฆนรณการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลวงละเมิดหรือคูกคามาทางเพศในการทำงานดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหรารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคลลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการลวงละเมิดหรือคูกคามาทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณณผู้บริหราร ข้ำราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลการทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่ ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกลวงละเมิดหรือคูกคามาทางเพศในการทำงานให้แก่คณณผู้บริหราร ข้ำราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลการทุกคนและบุคลลที่เก็วข้องหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลวงละเมิดหรือคูกคามาทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการลวงละเมิดหรือคูกคามาทางเพศในการทำงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิโรจน์ มุมนานะจิตต์)
สาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่